



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะอนุกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ฯ โทร. 4260 โทรสาร 0-2564-3156

ที่ ศธ 0516.24/-

วันที่ 17 มิถุนายน 2562

เรื่อง การเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเภสัชศาสตร์

เรียน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 533/2562 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อดำเนินการสรรหาคณบดีให้เป็นไปตามกระบวนการของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ โดยได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 และมีมติเห็นชอบให้ประกาศกำหนด ขั้นตอนกระบวนการและวิธีการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งได้แจ้งให้ประชาคมทราบไปแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์เป็นไปโดยเรียบร้อยตามข้อบังคับฯ ดังกล่าว จึงกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษา เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ทั้งนี้ กรณีคณาจารย์ที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่ในวันเสนอชื่อไม่สามารถมาเสนอชื่อด้วยตนเองได้ กำหนดให้สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น นำบัตรเสนอชื่อยื่นแทนได้ โดยผู้รับมอบฉันทะสามารถรับมอบฉันทะได้เพียงหนึ่งคนเท่านั้น ทั้งนี้ ติดต่อขอรับใบมอบฉันทะพร้อมบัตรเสนอชื่อได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 (สำหรับวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ติดต่อขอรับใบมอบฉันทะพร้อมบัตรเสนอชื่อ ภายในเวลา 12.00 น.) โดยผู้รับมอบฉันทะนำบัตรเสนอชื่อยื่นใส่กล่องรับการเสนอชื่อตามสายของบุคลากรหรือนักศึกษา ในวันเสนอชื่อภายในเวลาที่กำหนดข้างต้น

กรณีอาจารย์ไปปฏิบัติราชการต่างประเทศ/ลาศึกษาต่อต่างประเทศ หรือในประเทศ สามารถเสนอชื่อได้ทางอีเมล pinpanid@hotmail.com และ waruhaya\_pm\_tu@yahoo.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเชิญชวน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง

กนก ทั่วๆ ๖

(รองศาสตราจารย์ ดร. เกสัชกรหญิงจินดา หวังบุญสกุล)

ประธานอนุกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์

เพื่อเตรียมการดำเนินการสรรหา